
SPP ชีวมวล ยื่นกระทรวงพลังงานเรงแกปัญหาให

ตรงจุด ยํา้ชวยเพิ่มปริมาณรับซือ้ไฟแตไมเพิ่มราคา

ยิ่งทวีความเดือดรอน

ชมรมผูผลิตไฟฟ ารายเล็ก (SPP) ชีวมวล วิตกแนวทางชวยเหลือของกระทรวงพลังงานดวยการเพิ่มปริมาณรับซื้อ

ไฟจะยิ่งสรางความเดือดรอน จึงเรงทําหนังสือเปิดผนึกถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานอีกครัง้เป็นฉบับที่ 2 เพื่อ

ขอใหรัฐบาลแกปัญหาที่ตนเหตุจากนโยบายการกําหนดราคารับซื้อไฟจากโรงไฟฟ าชีวมวลที่เหลื่อมลํ้าและไมเทา

เทียมกัน และปลอยใหผูประกอบการไดรับความเดือดรอนสะสมยาวนานมากวา 3 ปี พรอมแจงราคาที่รองขอยัง

ตํ่ากวาคาไฟฟ าฐานของประเทศ ไมเป็นการเพิ่มภาระคาไฟประชาชนแนนอน

นายนที สิทธิประศาสน ประธานชมรมผูผลิตไฟฟ ารายเล็ก (SPP) ชีวมวล เปิดเผยวา เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561

ทางชมรมไดยื่นหนังสือเปิดผนึกถึงนายศิริ จิระพงษพันธ รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน อีกครัง้ หลังจากที่ขอ

เรียกรองของชมรมยังไมไดรับการแกไขและยังไมไดเขาสูการพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงาน

แหงชาติ (กพช.) เมื่อวันที่ 23 เมษายนที่ผานมา โดยหนังสือดังกลาวตองการใหขอเท็จจริงเพิ่มเติมตอทานรัฐมนตรี

วาการกระทรวงพลังงาน หลังมีขาวเกี่ยวกับแนวทางแกปัญหาที่กระทรวงพลังงานอาจจะใชวิธีการชวยซื้อไฟฟ าใน

ปริมาณเพิ่มขึ้นแทนการปรับราคาตามมติกบง.กอนหน าน้ี

ขอเท็จจริงของปัญหาคือเรื่องการกําหนดราคารับซื้อไฟฟ าที่เหลื่อมลํ้าและการปฏิบัติที่ไมเทาเทียมระหวางผูประกอบ

การ SPP ชีวมวลที่ 2.65 บาทตอหนวย และ VSPP ชีวมวลที่ 4.54 บาทตอหนวย มิใชปัญหาเรื่องปริมาณการรับซื้อ

ไฟฟ า ดังนัน้ การจะชวยดวยการซื้อไฟฟ าในปริมาณเพิ่มขึ้นนัน้ จะยิ่งสรางความเดือดรอนให SPP ชีวมวล ที่มี

สัญญาขายไฟแบบ Firm เป็นเทาทวีคูณ เพราะตองหาซื้อเชื้อเพลิงชีวมวลเพิ่มมากขึ้นโดยที่ไมมีกําลังซื้อเพียงพอที่

จะแขงขันกับ VSPP ได เน่ืองจากนโยบายรัฐที่กําหนดราคารับซื้อไฟตางกันมากถึงเกือบ 2 บาทตอหนวย และมี

ความเสี่ยงสูงขึ้นที่จะโดนคาปรับตามสัญญาแบบ Firm ในขณะที่ VSPP กลับไดเปรียบจากคาไฟที่ไดรับสูงกวา และ

มีสัญญาขายไฟแบบ Non-Firm จึงไมมีความเสี่ยงเรื่องคาปรับแตอยางใด

SPP ชีวมวลเป็นโรงไฟฟ ารุนแรกที่บุกเบิกการผลิตไฟฟ าดวยการซื้อเชื้อเพลิงจากของเหลือทางการเกษตร ไมมีเชื้อ

เพลิงเป็นของตัวเอง ไมเคยไดรับทัง้เงินสนับสนุน Adder และ FiT จึงไมเคยเป็นภาระคาไฟของประเทศและประชา

ชน แมแตขอเรียกรองที่ชมรมขอใหชวยเหลือเพื่อความเป็นธรรมน้ี ทางชมรมก็ยอมรับตามมติกบง.ที่ไดพิจารณา

ปรับราคารับซื้อใหเป็นแบบสะทอนตนทุนที่แทจริง ซึ่งยังตํ่ากวาราคาที่ VSPP ชีวมวลไดรับ รวมทัง้ตํ่ากวาคาไฟฟ า

ฐานของประเทศ ประกอบกับปริมาณขายไฟฟ าของกลุม SPP ชีวมวลมีเพียง 2% ของการใชไฟฟ าทัว่ประเทศเทา

https://www.thaimediapr.com/spp-%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%a5-%e0%b8%a2%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87/
https://www.thaimediapr.com/spp-%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%a5-%e0%b8%a2%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87/
https://www.thaimediapr.com/spp-%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%a5-%e0%b8%a2%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87/
https://www.thaimediapr.com/spp-%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%a5-%e0%b8%a2%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87/


นัน้ จึงไมกระทบตอภาระคาไฟฟ าของประชาชนและของประเทศโดยรวมแตอยางใด

ทัง้น้ี ตามมติ กบง. เมื่อ 5 กันยายน 2560 และมติ กกพ. เมื่อ 28 มีนาคม 2561 (กกพ.ไดรับมอบหมายตามมติ กบ

ง. เมื่อ 8 กุมภาพันธ 2561) เห็นชอบให SPP ชีวมวลที่มีขนาดตัง้แต 10 MW ขึ้นไป (ปริมาณขาย 3,662 ลาน

หนวยตอปี) ไดสิทธิในราคา FiT ที่สะทอนตนทุนที่แทจริงเพื่อใหแขงขันซื้อเชื้อเพลิงชีวมวลกับ VSPP ไดที่ 3.66

บาทตอหนวย ซึ่งเมื่อรวม SPP ชวีมวลที่มีขนาดเทากบั VSPP คอืไมเกนิ 10 MW (ปรมิาณขาย 457 ลานหนวยตอปี

) ไดสิทธิในราคา FiT เพื่อแขงขันไดที่ 4.24 บาทตอหนวย ก็ยังทําใหราคารับซื้อไฟฟ าจาก SPP ชีวมวลโดยเฉลี่ยอยู

ที่ 3.72 บาทตอหนวย ซึ่งยังคงตํ่ากวาคาไฟฟ าฐาน 3.76 บาทตอหนวย

ชมรมผูผลิตไฟฟ ารายเล็ก (SPP) ชีวมวล เรียกรองเพื่อขอโอกาสและขอไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียม ตาม

ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ 6 เมษายน 2561 เรื่องการปฏิรูปประเทศดานพลังงาน ในบริบทตามรัฐธรรมนูญ 2

560 ที่กําหนดใหผูประกอบการไดรับ “โอกาสและการปฏิบัติเทาเทียม” โดยขอใหนํามาตรการแกไขปัญหา SPP ชีว

มวลที่ผานความเห็นชอบจาก กบง. และ กกพ. (ตามที่ไดรับมอบหมายจาก กบง.) ไปแลว เสนอตอ กพช. เพื่อ

พิจารณาใหความชวยเหลือโดยเร็ว เพราะถาเรื่องเงียบหายไปนานอีกดังเชนที่ผานมา ผูประกอบการหลายรายคงอยู

ไมรอดแน เพราะตองทนแบกภาระขาดทุนมาติดตอกันหลายปีแลว และอยูในชวงที่ตองคืนหน้ีสินแกธนาคารพาณิชย

ตาง ๆ รวมทัง้นักลงทุนตางชาติหลายรายที่เขามาลงทุน SPP ชีวมวลในประเทศไทยตามนโยบายการสงเสริม

พลังงานทดแทนตัง้แตตน ก็จะไดกลับมามีความเชื่อมัน่ตอการลงทุนในประเทศไทยและตอนโยบายการพัฒนา

ประเทศของภาครัฐ
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